



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเวทีประชาพิจารณ์ประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ รับฟังความคิดเห็นก่อนยกร่างเพื่อเป็นทิศทางขับเคลื่อนพร้อมกันทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางประกาศสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลทั้งในแวดวงสหกรณ์และองค์กรในชุมชนและท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ ก่อนสรุปผลเพื่อกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนอย่างเป็นทางการพร้อมกันทั่วประเทศ เชิญชวนผู้สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโอกาสพิเศษนี้ ส่งข้อเสนอแนะมาได้ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมประกาศให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ หลังจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามผลการศึกษาของคณะกรรมการวิสามัญ ที่จะใช้โอกาสครบรอบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทย และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปดำเนินการ ทั้งนี้ การประกาศเรื่องสหกรณ์ให้เป็นวาระแห่งชาติ จะมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เห็นชัดว่า การเป็นวาระแห่งชาติ นั้น วิธีการสหกรณ์มีส่วนเข้าไปช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ได้ ขณะนี้ กรมฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อรวบรวมและรับฟังความคิดเห็น โดยมีการสร้างต้นแบบของการนำระบบสหกรณ์ไปใช้ในด้านต่าง ๆ เช่น การดูแลชุมชน ครอบครัวยุคใหม่ อาจจะใช้ต้นแบบของจังหวัดนครนายกโมเดล ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาสหกรณ์ โดยการผลักดันวิธีการสหกรณ์เข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรูปแบบของ SME ชุมชน การออมของชุมชน การดูแลสหกรณ์ในโรงเรียนหรือการศึกษาการสหกรณ์ทั้งในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน เพื่อให้คนในชาติตระหนักและเห็นความสำคัญ โดยนำหลักการ วิธีการสหกรณ์ในการดำเนินชีวิตตลอดจนการเชื่อมโยงระหว่างสหกรณ์กับสหกรณ์ เชื่อมโยงธุรกิจ และอาจมีการปรับปรุงกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาสหกรณ์ เนื้อหาทั้งหมดนี้จะต้องมีการพูดคุยกันเพื่อให้เกิดแนวทางที่ชัดเจน

ทั้งนี้ ในช่วงระหว่างวันที่ 14-25 พฤษภาคม 2555 นี้ จะเปิดเวทีเพื่อทำประชาพิจารณ์ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี ชลบุรี สุราษฎร์ธานี ปทุมธานี สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น พิษณุโลกและนครราชสีมา โดยจะนำข้อเสนอที่ได้รวบรวมจาก หลายฝ่าย ไปนำเสนอเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสหกรณ์อยู่ในปัจจุบัน และเจ้าหน้าที่จากต่างกระทรวง ต่างหน่วยงาน ซึ่งที่ผ่านมาอาจจะยังไม่เกี่ยวข้องกับงานสหกรณ์ แต่มีแนวโน้มที่จะขอให้เข้ามาช่วยดำเนินการหรือใช้หลักการ และวิธีการสหกรณ์ขับเคลื่อนงาน เช่น ชุมชน องค์การบริหารท้องถิ่น สถานศึกษา แล้วรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในเดือนพฤษภาคมนี้ ขณะเดียวกัน เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของแต่ละหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับอธิบดีขึ้นไปจนถึงระดับปลัดกระทรวงด้วย

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 จะนำความคิดเห็นจากทุกฝ่าย เพื่อรวบรวมเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานสหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติ เพื่อขอความเห็นชอบและความร่วมมือจากทุกฝ่าย โดยกำหนดให้มีการร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในวันที่ 7 กรกฎาคม 2555 เพื่อจะผลักดันและ

ขับเคลื่อนการเป็นวาระแห่งชาติไปพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ อย่างไรก็ตาม ปีนี้เป็นปี
สหกรณ์สากล ก็หวังว่า การสหกรณ์ของประเทศไทยจะเป็นทางออกของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศได้ จึงถือโอกาสที่จะครบรอบ 100 ปีการสหกรณ์ไทย เพื่อใช้โอกาส และวาระนี้ในการขับเคลื่อน และ
พิสูจน์ให้เห็นว่า หลักการ และวิธีการสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาดังเศรษฐกิจและสังคม ทั้งส่วนบุคคลและ
ส่วนรวม โดยเฉพาะในระดับชุมชนได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้ อยากรเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมเพื่อแสดงความคิดเห็นในเวที
การทำประชาพิจารณ์ หรือส่งข้อเสนอแนะมายังกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้โดยตรง หรือที่เว็บไซต์ www.cpd.go.th
เพื่อจะนำความคิดเห็นมาเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน เพื่อกำหนดอนาคตข้างหน้าว่า การสหกรณ์ไทยเดินทางไป
ทิศทางใด